
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี 3 เมษายน 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.25 น. 
 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายวิรัตน มีนชัยนันท ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ท่ี 15/2567 ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง 

เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปพุทธศักราช 2567  

 1.2 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติ

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม เรื่อง 

ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือพัฒนาฟนฟูคุณภาพน้ำในคลอง 

 2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง 

ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณากอสรางโรงพยาบาสสัตวสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 1.3 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

  8.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแกไขปญหาการจราจรในรูปแบบการให

สัมปทานท่ีรัฐใหสิทธิแกเอกชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

  8.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนต 

ท่ีขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

  8.5 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรดานดิจิทัลและ

เทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

  8.6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการถายโอนภารกิจดานการจราจรมาอยูภายใต 

การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

  8.7 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการกอสรางขนาดใหญในความรับผิดชอบ 

ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

 

 

1.4 ประธานสภา... 
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 1.4 ประธานสภากรุงเทพมหานครเชิญสมาชิกกรุงเทพมหานครทุกทานเขารวมประชุม

เพ่ือรับฟงขอมูล และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) 

จากผูแทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในวันพฤหัสบดี ท่ี  4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 1.5 ประธานสภากรุงเทพมหานครเชิญสมาชิกกรุงเทพมหานครทุกทานรวมกิจกรรม 

การเยี่ยมชมสภากรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 ของคณะผูแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

ในวันศุกรท่ี 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 2)  

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

- ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 2) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ความคืบหนาการดำเนินการออกแบบ

พัฒนารูปแบบฝารางระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดมอบใหรองศาสตราจารยวิศณุ  

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถามสดของนางสาวนภัสสร พละระวีพงศ เรื่อง ขอทราบการแกไขปญหาน้ำทวม 

ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 

- นายชัชชาติ  สิทธิ พันธุ  ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารยวิศณุ   

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผูอำนวยการสำนักการโยธา

เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

4.1 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง คาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยสินท่ีประชาชนท่ัวไปใชสอยรวมกัน พ.ศ. 2536 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา 

เพ่ือแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยสินท่ีประชาชนท่ัวไปใช

สอยรวมกัน พ.ศ. 2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และสงใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

4.2 รายงานผลงาน… 
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4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภา 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภา 

4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 

4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

4.5 รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการงบประมาณ 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและ

การงบประมาณ 

  

5. เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครบูรณาการการแกไข

ปญหาสะพานชำรุดในพ้ืนท่ีรอยตอระหวางเขตหรือในความรับผิดชอบของสำนักการโยธา (เลื่อนจากการ

ประชุมสภาฯ เม่ือวันพุธท่ี 7 กุมภาพันธ 2567) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.2 ญัตติของนายจิรเสกข วัฒนมงคล เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครพัฒนาศักยภาพ  

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาตางประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เลื่อนจากการประชุม

สภาฯ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2567) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.3 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงสำรวจ

ตรวจสอบและแกไขปญหาดานความปลอดภัยบนทองถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.4 ญัตติดวยวาจาของนายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครแกไข

ปญหาของประชาชนในการเขารับบริการหนวยปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

5.5 ญัตติดวยวาจาของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

- ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

ครั้งตอไป 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 120 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 5 มีนาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2567 

6.2 คณะกรรมการวิสามัญ… 
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6.2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาจาง 

คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใดของลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 2 มีนาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2567 

6.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแกไขปญหาการจราจรในรูปแบบการใหสัมปทานท่ีรัฐ 

ใหสิทธิแกเอกชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 8 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2567 

6.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนตท่ี

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 8 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 7 มิถุนายน 2567 

6.5 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรดานดิจิทัลและเทคโนโลยี 

ของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 8 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2567 

6.6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการถายโอนภารกิจดานการจราจรมาอยูภายใต 

การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 1 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 30 มิถุนายน 2567 

6.7 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการกอสรางขนาดใหญในความรับผิดชอบ 

ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 7 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2567 

 

เลิกประชุม เวลา 17.25 น. 

 

 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


